



# บันทึกข้อความ

ผอ.สศป.	๗๐๙
วันที่	๒๕/๑๓/๒๐๒๖
เวลา	

ส่วนราชการ ส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม โทร.๕๙๔๑๓๑

ที่ ๒๙ /๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติการจัดการความรู้ของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม (KM) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ผ่านทางระบบออนไลน์ (Google Form)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

ตามหนังสือสำนักแผนภาษี ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๖๑๙/ว ๖๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติและดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/สำนักงานเลขาธิการกรม และผู้บริหารระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/เลขาธิการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base) ๒. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) จึงขออนุมัติดำเนินการจัดการความรู้ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ สำหรับรอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖) ให้แก่บุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต (รายสินค้า) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่” ผ่านทางระบบออนไลน์ (Google Form) โดยขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ดังกล่าวเข้าเรียนรู้ และทำแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต เพื่อโปรดเสนอผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม พิจารณาอนุมัติการจัดการความรู้ของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต (รายสินค้า) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

(นางสาวสุภาพร ศรียารินทร์)  
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

(นางสาวกานดา จันทิตถ)  
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
๒๕/๑/๒๖

เรียน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต เพื่อโปรดเสนอ ผอ.สศป. พิจารณาอนุมัติฯ

(นายมงคล สุดโต)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

อนุมัติ

เรียน ผอ.สศป. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติฯ

(นายวิโรจน์รัตน์ แจ่มวรรณ)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต

ว่าที่ ร.ต. (ยงยุทธ ภูมิประเทศ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม